



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีน

- สหรัฐอเมริกาเตือนจีนอย่าช่วยเหลืรัสเซียจากการคว่ำบาตรของตะวันตก

๒. สหรัฐอเมริกา

- เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐฯ ออกปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป

๑. ประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีน : สหรัฐอเมริกาเตือนจีนอย่าช่วยเหลือรัสเซียจากการคว่ำบาตรของตะวันตก

สหรัฐฯ เตือนจีนไม่ให้สนับสนุนรัสเซีย โดยได้แสดงความกังวลว่าจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในเอเชียอาจบ่อนทำลายความพยายามของนานาชาติ ในการนำสันติภาพมาสู่ยูเครนด้วยการช่วยให้รัสเซียสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้พบปะหารือกับนายหยาง เจียฉี นักการทูตระดับสูงของปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงโรม ซึ่งเป็นการหารือแบบตัวต่อตัว ได้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานว่ารัสเซียได้ขอความช่วยเหลือทางทหารจากจีน ทำเนียบขาวกล่าวว่า นายซัลลิแวนได้หยิบยกประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมาหารือ และยังได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำสงครามต่อยูเครนของรัสเซีย สหรัฐฯ ระบุว่า หากจีนละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หรือสนับสนุนการทำสงคราม ก็จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างมีนัยสำคัญ นายเจน ซากิ หัวหน้าฝ่ายสื่อประจำทำเนียบขาวกล่าวว่า "สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ หากจีนตัดสินใจที่จะให้การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือสิ่งอื่นใดต่อรัสเซีย ซึ่งเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐ ของเศรษฐกิจโลกเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มประเทศ G7 รวมกันคิดเป็นมากกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนั้น สหรัฐฯ จึงมีวิธีการต่าง ๆ หลายอย่างที่จะสามารถร่วมมือกับยุโรปเพื่อใช้จัดการกับเรื่องนี้หากจำเป็นต้องใช้"

นายจ้าว ลีเจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวหาว่าสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นอันตราย เขากล่าวว่า "จุดยืนของจีนมีความแน่นอนและชัดเจน เรามีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ" ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แถลงกับกลุ่มผู้นำยุโรปว่าจีนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน แต่ผู้นำจีนปฏิเสธที่จะเรียกการโจมตีของรัสเซียว่าเป็นการรุกราน และยังได้วิจารณ์การคว่ำบาตรของตะวันตกอีกด้วย ในขณะที่เดียวกัน สื่อมวลชนของสหรัฐฯ หลายแห่งรายงานว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน อาจจะเดินสายไปยุโรปได้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เห็นได้ชัดว่าทางการของประเทศตะวันตกกำลังจัดการประชุมผู้นำ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ เนื่องจากกองกำลังรัสเซียได้รุกคืบ เข้าใกล้พรมแดนของโปแลนด์มากขึ้น

ที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220315_12/

๒. สหรัฐอเมริกา : เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐฯ ออกปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป

เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐฯ คาดว่าได้บินออกจากฐานทัพแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ปฏิบัติภารกิจเหนือทะเลญี่ปุ่น หลังมีรายงานว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปในสัปดาห์นี้ สำนักข่าว NHK จับภาพของเครื่องบิน RC-135S Cobra Ball ออกจากฐานทัพอากาศ Kadena ในจังหวัดโอกินาวา ช่วงเวลาประมาณ ๐๒.๓๐ นาฬิกาของวันอังคาร และบินกลับมาในอีก ๙ ชั่วโมงต่อมา เครื่องบินลำดังกล่าวมีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลจากขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ Flightradar ๒๔ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับอากาศยานส่วนบุคคล ได้รายงานว่าเป็นเครื่องบิน RC-135S Cobra Ball ทำการบินไปมาเหนือทะเลญี่ปุ่น ทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จากการวิเคราะห์โดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นขีปนาวุธแบบข้ามทวีป (ICBM) สำนักข่าวยอนฮัพของเกาหลีใต้อ้างแหล่งข่าวจากเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ตรวจสอบพบสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่า เกาหลีเหนือกำลังเตรียมดำเนินการทดสอบระบบขีปนาวุธข้ามทวีป

ที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220315_14/

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕